

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	<p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดประตูเมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ สำหรับในช่วงแรกที่จังหวัดบึงกาฬ อาจยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายช่วยดูแลในเรื่องบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยเรียบร้อย และขอให้ทุกส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง บุคลากรไปปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเร็วด้วย</p>	<p>- จังหวัดบึงกาฬ</p> <p>- จังหวัดหนองคาย</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>- เนื่องในโอกาสวันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี ขอให้ทุกจังหวัดจัดงานเฉลิมฉลองให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>สำหรับการฝึกอบรม “อาสาสมัครปกป้องสถาบัน” (อสป.) ที่จะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้ อสป. เป็นกลุ่มพลังมวลชนหลักและเป็นแกนนำในพื้นที่ ในการถ่ายทอดสำนึกแห่งความจงรักภักดีอันเป็นการเทิดทูนและปกป้องสถาบันเพื่อนำสังคมสู่ความสามานฉันท์และสงบสุข</p> <p>นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ด้วยโครงการ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” จำนวน ๑,๗๕๖ หมู่บ้าน ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนและทุกจังหวัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังตามตัวชี้วัดที่กระทรวงได้กำหนดไว้แล้ว และให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม คือ คนในหมู่บ้านมีความรัก ความสามัคคี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการจัดสวัสดิการดูแลคนจน คนด้อยโอกาส เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน รณรงค์ออมเงินเพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ ล้านบาท ๘๔ พรรษา และให้วัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านชุมชน หรือ Gross Village Happiness ที่เพิ่มขึ้นด้วย</p> <p>ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นการประกาศความสำเร็จของหมู่บ้านชุมชนและเป็นความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข เกิดความสงบ สันติ สามัคคี</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดดูแลประชาชนและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางไว้ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีข้อมูลจากการประชุมฯ ว่าสภาพอากาศของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสูงทุกจังหวัดจึงต้องเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหา ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่แล้ว ขอให้ทุกจังหวัดดูแลเรื่องการสร้างรายได้และการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน ที่พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วย</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดขอนแก่นในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อไปรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
<p>๔. การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ปี ๒๕๕๔</p>	<p>- จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุจากการเมาสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกจังหวัดเตรียมแผนการป้องกันอุบัติเหตุและแผนอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนตามที่เคยปฏิบัติมาแล้ว โดยรัฐบาลได้กำหนดวันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตั้งเป้าหมายลดจำนวนครั้งอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ แต่ขอให้กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๑๐ เหมือนกับช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทุกท่านให้ความสำคัญและกำกับดูแลเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยตนเองอย่างจริงจังและปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการตั้งจุดตรวจจุดบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับสภาพปัญหาในพื้นที่</p> <p>๒. ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยให้เน้นการตรวจจับ ดำเนินคดี ในเรื่องการไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็วเกินกำหนดและการเมาแล้วขับ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแบ่งเขตพื้นที่ ออกตรวจติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจตั้งกวดขันประจำชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อใช้มาตรการทางสังคมดูแลเรื่องการเมาแล้วขับส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีงามและคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น</p> <p>๕. ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแรกของ “การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์” จึงขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายของจังหวัดและทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จะเดินทางไปเปิดโครงการฯ ที่จังหวัดนครนายกหากจังหวัดใดมีความประสงค์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ขอให้แจ้งกระทรวงทราบ</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๖. สำหรับจังหวัดที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงและได้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนแล้วจำนวน ๒๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย สระบุรี นครศรีธรรมราช อุตรธานี ราชบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุตรดิตถ์ ชลบุรี ตรัง เชียงใหม่ พิษณุโลก สุพรรณบุรี ลำพูน ขอนแก่น ลพบุรี เพชรบูรณ์ จันทบุรี นครปฐม นครสวรรค์ ลำปาง นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ขอให้เร่งสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์และเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหา ให้ ศปถ. จังหวัดโดยเร็วเพื่อที่จะได้ใช้ผลการศึกษาเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในปี ๒๕๕๔</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงก่อนและหลัง ๗ วันอันตรายด้วย</p>	
<p>๕. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอชมเชยและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ สมุทรสงคราม และสุราษฎร์ธานี ที่ได้จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ จำนวน ๖ ราย และได้ของกลางเป็นยาบ้าและยาไอซ์เป็นจำนวนมาก ขอชมเชยทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย Clean & Seal อย่างจริงจัง</p> <p>ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภูว่ามีปลัดอำเภอถูกคนร้าย ๒ คน รุมทำร้ายและใช้ปืนยิงได้รับบาดเจ็บ เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งกระทรวงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิไปแล้ว</p> <p>ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ศตส. มท. - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทราบถึงสิทธิของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น เงินรางวัลเงินช่วยเหลือจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป</p>	
<p>๖. การรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ โดยเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมบริจาคเงินตามความสมัครใจเพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ส่งมอบเงินให้กระทรวงการต่างประเทศนำไปรวบรวมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่นในนามของรัฐบาลไทยต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>● <u>ข้าราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิเชียร ขวลิต)</u></p> <p>๑. การติดตามการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์</p>	<p>- นายกรัฐมนตรีมีนโยบายติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากทำเนียบรัฐบาลไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค โดยดำเนินการผ่านไปแล้ว ๕ ครั้ง และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปการประชุมให้ทุกจังหวัดได้รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติในการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปแล้ว</p> <p>กระทรวงมหาดไทยขอชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติได้สั่ง กระชับ และตรงประเด็น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>จัดแสดงนิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี ๘๔ พรรษา ราชอาณาจักร เพื่อรอยยิ้มและความสุขของคนไทย” ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองจะจัดนิทรรศการผลงานของกระทรวงมหาดไทยและ กิจกรรมการให้บริการ (One Stop Service) ประกอบด้วย การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การจองซื้อสกุล ที่ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชและการให้ คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร และมอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชนนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไปออกร้านและจำหน่าย รวม ๒๔ บูธ</p> <p>ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ ทุกจังหวัดทราบและดำเนินการตามแนวทางการจัดงานแล้ว จึงขอให้จังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง กับรูปแบบการจัดงานในส่วนกลาง โดยเน้นกิจกรรม การให้บริการ (One Stop Service) และขอให้รายงาน ผลการดำเนินงานให้กระทรวงทราบด้วย</p>	
<p>๔. การประชาสัมพันธ์ งานวันที่ระลึก คล้ายวันสถาปนา กระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๑๙ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดงานวันที่ระลึก คล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๑๙ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ โดยจะจัดพิธีถวายพานพุ่ม ดอกไม้สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณหน้าศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาฯ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและถ่ายทอดเสียง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM 91 นอกจากนี้ยังมี การถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันงานดังกล่าว จึงขอให้ ทุกหน่วยงานเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๕. โครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาส ที่พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา</p>	<p>- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำโครงการ“รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ด้วยการปลูก “มเหสักข์-สักสยามินทร์” ทั่วประเทศ จำนวน ๘๔ แสนต้น (แปดล้านสี่แสนต้น) ในปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๘ โดยได้พระราชทานต้นกล้าสักสายพันธุ์ “มเหสักข์-สักสยามินทร์” ให้แต่ละตำบลปลูกตำบลละ ๑,๑๐๐ ต้น รวม ๗,๒๕๕ ตำบล รวม ๗,๙๘๐,๕๐๐ ต้น และอีก ๔๑๙,๕๐๐ ต้น ให้แก่องค์กรภายในและ ต่างประเทศ บริษัท และประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูก</p> <p>จึงขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้เตรียมการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เตรียมพื้นที่การปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ สำหรับวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ ๒) เตรียมหาพื้นที่ในจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ สาธารณประโยชน์ของตำบล สำหรับต้นกล้ามเหสักข์- สักสยามินทร์ ที่จะจัดส่งให้จังหวัดละ ๑,๑๐๐ ต้น และเตรียมหลุมปลูก ๓) ให้จังหวัดระบุพื้นที่ที่จะดำเนินการปลูก และรายงานให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทราบ เพื่อเป็นข้อมูล การจัดทำรหัสประจำต้น <p>สำหรับในส่วนกลาง ได้รับต้นสักสยามินทร์ เพื่อปลูกในหน่วยงานต่างๆหน่วยงานละ ๑ ต้น โดยกำหนดปลูกในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - หน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

